

Kinh tế Trung Quốc bùng nổ vì quá tải đầu tư

Tác Giả: Th&#y My

Thứ Hai, 09 Tháng 5 Năm 2011 13:33

Trung Quốc đang tràn ngập vốn tín dụng, cũng như các hạ tầng và xây dựng

Bài viết trên nhật báo kinh tế Les Echos mang tựa đề "Trung Quốc bùng nổ vì quá tải đầu tư" đã nhận được nhiều bình luận cho rằng kinh tế Trung Quốc đang phát triển quá nóng.

Vô tình vô hại, hậu quả của tình trạng đầu tư quá mức này sẽ là nền giảm phát, và từ năm 2013 trở đi, tăng trưởng kinh tế sẽ chậm đi một cách đáng kể.

Tác giả Nouriel Roubini vốn là giáo sư kinh tế của Stern School of Business ở New York đã cho rằng, thay vì tập trung cho việc giảm nợ tăng trưởng, tất nhiên là các nhà lãnh đạo Bắc Kinh nên quan tâm đến sự ngừng trệ trong giai đoạn hai của kế hoạch 5 năm.



Trung tâm thông tin tài chính ở Thượng Hải (REUTERS)

Kinh tế Trung Quốc biến động vì quá tải đầu tư

Tác Giả: Thùy My

Thứ Hai, 09 Tháng 5 Năm 2011 13:33

Theo kế hoạch này, thì tăng trưởng tiếp tục đưa vào đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở xã hội thay vì đầu tư cho nhân dân, các chính sách thu thuế khóa có lợi hơn cho các hộ gia đình, tự nhân hóa các xí nghiệp quốc doanh, tự do hóa chính sách tài chính và chính sách hộ khẩu.

Bài báo nhận định, trong nhiều thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chuyển hướng đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và mở đầu ngành tin tức điện tử giá trị thấp. Đầu tư này dẫn đến mất lợi nhuận tích tụ khổng lồ của ngành dân và các doanh nghiệp kinh doanh, và phải trông chờ vào xuất khẩu và đầu tư của nước ngoài, đưa đến... đầu tư tiếp tục tăng trưởng.

Nhưng theo tác giả, thì mở đầu thế kỷ dù có năng động đến mức tái đầu tư phân nửa ngành sản phẩm mới đưa vào sản xuất, cuối cùng cũng phải đi đầu vào tình trạng quá tải, và tín dụng không có khả năng chi trả.

Trung Quốc đang tràn ngập vốn tín dụng, cũng như cơ sở hạ tầng và xây dựng. Có thể thấy rõ đầu tư này qua các phi trường tuy tập trung vào ngành hàng không, nhưng con tàu cao tốc siêu hiện đại ngành cũng tràn ngập, đường hầm và ngành con tàu này cũng chia bớt khách của 45 sân bay.

Bên cạnh đó là ngành xa lộ không đến đâu cả, ngành tòa nhà công sở mới của chính quyền trung ương và địa phương, các thành phố ma không người ở, ngành tòa nhà cao tầng bê tông nhôm mới toanh ngành đóng cửa im ỉm.

Đầu tư quá tải còn hiện diện trong lĩnh vực nhà ở hàng sang, các công trình thẩm mỹ.

Trong ngành xe hơi, năng lực sản xuất vượt quá mức tiêu thụ, và tình trạng này ngày càng tăng trong sản xuất thép và xi măng.

Trước mắt, thì việc bùng nổ đầu tư sản xuất nông nghiệp là một phát triển duy trì phát triển của nền tiêu thụ nhu cầu nông nghiệp. Nhưng đầu tư vượt mức sau đó sẽ dẫn đến áp lực giảm phát, bớt đầu tư lãnh vực sản xuất và địa ốc.

Kinh tế Trung Quốc biến động vì quá tải đầu tư

Tác Giả: Th&y My

Thứ Hai, 09 Tháng 5 Năm 2011 13:33

Tác giả dự đoán, khoảng sau năm 2013, Trung Quốc sẽ bắt đầu tìm kiếm cách để thoát khỏi tình trạng này.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh, đặc biệt trong thập niên 90, sẽ khiến thúc đẩy tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc tài chính và tăng trưởng trong một giai đoạn rất dài. Để tránh lâm vào tình trạng đó, Bắc Kinh cần phải giảm tốc độ đầu tư, giảm đầu tư công cũng như là xuất khẩu trong tình trạng nền kinh tế đang tăng trưởng tiêu dùng lên.